
  
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลล้าน้้าพอง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 / 2561  ครั้งที่ 2 
วันศุกร์ ที่  28  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต้าบลล้าน้้าพอง  อ้าเภอน้้าพอง  จังหวัดขอนแก่น  
ผู้มาประชุม 

1. นางอุไรวรรณ์  ปาลสาร  ประธานสภาเทศบาล  
2. นายบรรจง  ทองแท่ง   รองประธานสภาเทศบาล  
3. นายค ายงค์  ประโภชนัง  เลขานุการสภาฯ  
4. นายนิคม  มูลตรี   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  
5. นางสาวประคอง  พรประสาท  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  
6. นายสมพงษ์   สีหาบุตร  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  
7. นายธนากร    ลาลุด   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  
8. นายบรรจง    สิทธิสาร   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  
9. นายสุรสิทธิ์    แก้วกันยา  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  
10. นายบุญสอน  เพียแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2    
11. นายมาลัย  เหล่าเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  
12.  นายบุญเพ็ง  สีดาแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2     

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายมาลัย  เหล่าเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายวรวิทย์  พันธ์สวัสดิ์  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีต าบลล าน้ าพอง 

2. นายรวมพล   เมืองศรี  ผอ.โรงเรียนเทศบาลต าบลล าน้ าพอง 
3. นางดวงใจ    ส านึกศักดิ์ศรี  ผู้อ านวยการกองคลัง  
4. นายทรงศักดิ์  ธุรารัตน์  ผู้อ านวยการกองช่าง  
5. นางดอกไม้  ทองสัน            หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข   

รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
6. นางนัชชา   เพ็งพักตร์  หัวหน้าส านักปลัด  
7. นางราตรี  โสใหญ่   หน.ฝ่ายปกครอง รก.ผอ.กองการศึกษา 
8. นางสาวอรอาภา  ทองใสย์  นักวิชาการเกษตร รก.ผอ.กองสงเสริมฯ  
9. นายเฉลียว  หารโย   นิติกรช านาญการ 
10. นางสาวนาตยา  มูลศักดิ์  นักวิเคราะห์นโยบายฯช านาญการ   
11. นางสาวปาณิสรา  วงษ์พระลับ  หัวหน้าฝ่ายธุรการ  
12. นางกรรณิกา  แสนบุตร  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน    
13. นายไวยฤทธิ์  เพ็ชรสูงเนิน  ผช.จนท.ตรวจสอบภายใน  
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เริ่มประชุมเวลา  10.30  นาฬิกา 

   เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นางอุไรวรรณ์   ปาลสาร ประธานสภาเทศบาลต าบล    
   ล าน้ าพอง เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม ตามระเบียบวาระการ 
   ประชุมดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
 

ประธานในที่ประชุม วันนี้นายมาลัย  เหล่าเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ได้ขอลากิจ เนื่องจาก   
   ติดภารกิจ จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้  
 

ที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  

ประธานในที่ประชุม ขอเลื่อนรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วในสมัยถัดไป  ค่ะ  
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม (ไม่มี) 
 

ประธานในที่ประชุม - ไม่มี  –  
 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 

ประธานในที่ประชุม -  ไม่มี  –  
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ (เพื่อพิจารณา) 
 5.1  การพิจารณาญัตติขอโอนงบประมาณเพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ (กองคลัง)  
 

ประธานในที่ประชุม ให้ฝ่ายบริหารเสนอญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554   

 

นายวรวิทย์  พันธ์สวัสดิ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
ปลัดเทศบาล ปฎิบัติ กระผมขอให้ท่านประธานอนุญาตให้ผู้อ านวยการกองคลัง เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด  
หน้าที่นายกเทศมนตรีฯ  ครับ 
 

ประธานในที่ประชุม  อนุญาต   
 

นางดวงใจ ส้านึกศักดิ์ศรี เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ผู้อ้านวยการกองคลัง  ขอให้ที่ประชุมสภาฯพิจารณาญัตติขอโอนงบประมาณเพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่    
   กองคลัง เหตุผลความจ าเป็นเนื่องจากมีข้าราชการย้ายมาใหม่ จึงมีความจ าเป็นต้อง
   จัดซื้อครุภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. โต๊ะท างานเหล็กจ านวน 1 ตัว ขนาดกว้าง 
   1530*ลึก 770*สูง 750 มม.หน้าโต๊ะท าจากเหล็กแผ่นชนิด SPCC จ านวนเงินที่
   โอน 7,500 บาท  2. เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 2 ตัวขนาดกว้าง 670 *ลึก745 
   * สูง 1,115-1,210 มม. พนักพิงและเบาะหุ้มด้วยหนัง PUเบาะนั่งและเบาะพิงมีรู
   ระบายอากาศ จ านวนเงินที่โอน7,000 บาท3. เครื่องคอมพิวเตอร์จ านวน 1 เครื่อง 
   ส าหรับใช้งานประมวลผล  แบบที่ 2 จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว CPU จ านวน
   ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก จ านวนเงินที่โอน 30,000  บาท  (รายละเอียดตาม 
   เอกสารแนบท้ายระเบียบวาระ)  
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ประธานในที่ประชุม มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายอีกหรือไม ่ถ้ามีโปรดยกมือ ค่ะ 
 

ที่ประชุม  - ไม่มี - 
 

เลขานุการสภาฯ  ตรวจนับองค์ประชุม อยู่จ านวน  11  คน ครบจ านวนองค์ประชุม            

ประธานในที่ประชุม ขอมติที่ประชุม  เรื่อง การพิจารณาญัตติขอโอนงบประมาณเพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ 
(กองคลัง) ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบให้โอนโปรดยกมือ ค่ะ 

 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ       จ านวน      5    เสียง  
ไม่เห็นชอบ    จ านวน      5    เสียง 
งดออกเสียง   จ านวน      1    เสียง  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 

   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 หมวด 6 การลงมติ  ข้อ 86  การลงมติให้
   ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์เว้นแต่กฎหมายบัญญัติเป็นอย่างอ่ืน  
    ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย
   หรือออกเสียงลงคะแนนลับให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่ง โดย
   เปิดเผยเป็นเสียงชี้ขาด และประธานที่ประชุมจะให้เหตุผลด้วยหรือไม่ก็ได้  

 

ประธานในที่ประชุม ชี้ขาด เห็นชอบให้โอนงบประมาณเพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ (กองคลัง)  
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้โอนงบประมาณเพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ (กองคลัง) ตามการชี้ขาดของ
   ประธานในที่ประชุม   

ประธานในที่ประชุม  ระเบียบวาระท่ี 5.2 การพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย     
    กองศึกษาฯ ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียด ค่ะ 
    

นายวรวิทย์  พันธ์สวัสดิ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
ปลัดเทศบาล ปฎิบัติ กระผมขอให้ท่านประธานอนุญาตให้รักษาการผู้อ านวยการกองการศึกษา เป็นผู้  
หน้าที่นายกเทศมนตรีฯ  ชี้แจงในรายละเอียด ครับ 
 

ประธานในที่ประชุม  อนุญาต 

นางราตรี  โสใหญ่  เรียนท่านประธานสภาฯท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
หน.ฝ่ายปกครอง  กองการศึกษา ขอให้ที่ประชุมสภาฯพิจารณาญัตติ ขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบ      
รก.ผอ.กองศึกษา  ประมาณรายจ่าย จ านวน 1 รายการ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
   พ.ศ. 2561 หน้า 87 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
   งบลงทุนประเภทค่าครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์ส านักงาน 1.1 เครื่องปรับอากาศชนิด
   ตั้งผนัง ตั้งไว้ 56,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง 
   ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์ จ านวน 2 เครื่องๆละ28,000 บาท  
   รายละเอียดตามรายการมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560    
   ข้อความเดิม  - เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู เป็นชนิดติดผนัง มีระบบ
   ฟองอากาศ   - เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการท าความเย็น ขนาดไม่เกิน 
   24,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม มอก.2134-
   2545 และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 – ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบส าเร็จ
   ทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบบความร้อนจากโรงงานเดียวกัน –  
   เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศที่สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและ   
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   สามารถถอดล้างท าความสะอาดได้ (ชนิดติดผนัง) – มีความหน่วงเวลาการท างาน
   ของคอมเพรสเซอร์   
 ข้อความใหม่  1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 24,000 บืทียู 2) ราคาที่

ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 3) เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการท า
ความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5   4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบ
ส าเร็จทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
5) เครื่องปรับอากาศท่ีมีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและ
สามารถถอดล้างท าความสะอาดได้ –ชนิดตั้งพ้ืนหรือแขวน – ชนิดตั้งผนัง 

 6) มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 7) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ขนาดอ่ืนๆ(นอกจากข้อ3)ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ นโยบายพลังงานแห่งชาติ 

 ที่ 3/2539 (ครั้งที่ 57)เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2539 เกี่ยวกับการประหยัด
พลังงาน โดยให้พิจารณาจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศที่มีประสิทฺธิภาพสูง ( EER) 
นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา โดยใช้การเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ    
– ถ้าจ านวน บีทียูเท่ากันให้พิจารณาเปรียบเทียบจ านวนวัตต์ที่น้อยกว่า                          
– ถ้าจ านวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้น าจ านวนบีทียูหารด้วยจ านวนวัตต์ (บีทียูต่อวัตต์)ผล
ที่ได้คือ ค่า EER  ถ้าค่าของ EER สูงถือว่าเครื่องปรับอากาศท่ีมีประสิทธิภาพสูงสาม
รถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า 8) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (1) แบบแยกส่วน 
ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร 
สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร  ขอน าเรียนเพื่อพิจารณาเพียงเท่านี้ (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายระเบียบวาระ) 
 

ประธานในที่ประชุม มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายอีกหรือไม ่ถ้ามีโปรดยกมือ ค่ะ 
 

ที่ประชุม  - ไม่มี – 
 

เลขานุการสภาฯ  ตรวจนับองค์ประชุม อยู่จ านวน  11  คน ครบจ านวนองค์ประชุม  
 

ประธานในที่ประชุม ขอมติที่ประชุม  เรื่อง พิจารณาญัตติขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
กองศึกษาฯ ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือค่ะ 

 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ       จ านวน      10   เสียง  
ไม่เห็นชอบ    จ านวน       -     เสียง 
งดออกเสียง   จ านวน       1    เสียง  

   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ เรื่องการพิจารณาญัตติขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
   รายจ่ายกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

 

ประธานในที่ประชุม  ระเบียบวาระท่ี 5.3 การพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย     
    กองส่งเสริมการเกษตร ขอเชิญผู้บริหาร ชี้แจงรายละเอียด ค่ะ 
 

นายวรวิทย์  พันธ์สวัสดิ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
ปลัดเทศบาล ปฎิบัติ กระผมขอให้ท่านประธานอนุญาตให้รักษาการผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร 
หน้าที่นายกเทศมนตรีฯ  เป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียด ครับ 
 
 

ประธานในที่ประชุม  อนุญาต 
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นางสาวอรอาภา ทองใสย์ เรียนท่านประธานสภาฯท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
รก.แทน ผอ.กองส่งเสริม ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 117 
การเกษตร  แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบด าเนินการ (530000) หมวดงบ
   ลงทุน ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน (1.1) เครื่องปรับอากาศ ตั้งไว้ 25,000 บาท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จ านวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้       
   (ราคารวมค่าติดตั้ง)   
   ข้อความเดิม  1. ขนาดไม่ต่ ากว่า 18,700 บีทียู  2. ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวม
   ค่าติดตั้ง 3. เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่เกิน 
   40,000 บีทียู  ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม และฉลาก
   ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5  4.ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้ง
   หน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน  5. เครื่องปรับ 
   อากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้าง
   ท าความสะอาด 
   ข้อความใหม่  1. ขนาดไม่ต่ ากว่า 18,000 บีทียู  2. ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวม
   ค่าติดตั้ง 3. เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่เกิน  
   40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม และฉลาก 
   ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5  4.ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด  
   ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน   
   5. เครื่องปรับอากาศท่ีมีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่น 

 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายระเบียบวาระ) 
 

ประธานในที่ประชุม มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายอีกหรือไม ่ถ้ามีโปรดยกมือ ค่ะ 
 

ที่ประชุม  - ไม่มี – 
 

เลขานุการสภาฯ  ตรวจนับองค์ประชุม อยู่จ านวน  11  คน ครบจ านวนองค์ประชุม  
ประธานในที่ประชุม ขอมติที่ประชุม  เรื่อง พิจารณาญัตติขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

กองส่งเสริมการเกษตร ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือค่ะ 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ       จ านวน      10   เสียง  
ไม่เห็นชอบ    จ านวน       -     เสียง 
งดออกเสียง   จ านวน       1    เสียง  

   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ เรื่องการพิจารณาญัตติขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
   รายจ่ายกองส่งเสริมการเกษตร 
 

ประธานในที่ประชุม  ระเบียบวาระท่ี 5.4 การพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย     
   ส านักปลัด ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียด ค่ะ 
 

นายวรวิทย์  พันธ์สวัสดิ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
ปลัดเทศบาล ปฎิบัติ กระผมขอให้ท่านประธานอนุญาตให้หัวหน้าส านักปลัด เป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียด  
หน้าที่นายกเทศมนตรีฯ  ครับ 
 

ประธานในที่ประชุม  อนุญาต 

นางนัชชา  เพ็งพักตร์  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
หัวหน้าส้านักปลัด ส านักปลัดข้อแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
   2561 ดังนี้ ค่ะ   
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   ข้อความเดิม  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   หน้า 67  แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111) งบด าเนินการ  
   (530000) หมวดงบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์ส านักงาน  
   (1.1) โต๊ะพับเอนกประสงค์ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับ
   เอนกประสงค์ รายละเอียดดังนี้ 
   -  ขนาดไม่ต่ ากว่า 70*150 700 เซนติเมตร     
   –  หน้าโต๊ะเป็นฟอเมก้าขาว       
    – ขาโต๊ะท าด้วยเหล็กชุปโครเมื่ยม  
   ข้อความใหม่ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   หน้า 67 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111) งบด าเนินการ  
   (530000) หมวดงบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์ส านักงาน  
   (1.1) โต๊ะพับเอนกประสงค์ ตั้งไว้ 100,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับ
   เอนกประสงค์ จ านวน 50 ตัวๆละ 2,000 บาท รายละเอียดดังนี้ 
   – ขนาดไม่ต่ ากว่า 70*150*75 เซนติเมตร 
   – หน้าโต๊ะเป็นฟอร์เมก้าขาว       
   – ขาโต๊ะท าด้วยเหล็กชุปโคเม่ืยม  
   ข้อความเดิม  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   หน้า 67 แผนงานบริหารทั่วไป (00111) งบด าเนินการ (530000)   
   หมวดงบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน (1.4) เก้าอ้ีรับแขกยาวแบบม้ายาว  
   ตั้งไว้ 35,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีรับแขกยาวแบบม้ายาว รายละเอียด
   ดังนี้ 
   ข้อความใหม่  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   หน้า 67 แผนงานบริหารทั่วไป (00111) งบด าเนินการ (530000) หมวดงบ
   ลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน   
   (1.4) เก้าอ้ีรับแขกยาวแบบม้ายาว ตั้งไว้ 35,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ี
   รับแขกยาวแบบม้ายาว จ านวน 10 ตัวๆละ 3,500 บาท รายละเอียดดังนี้ 
 - ขนาดไม่ต่ ากว่า 150 x 60 x 50 เซนติเมตร 
 - ใช้ไม้เนื้อแข็งรวม เป็นไม้ท่ีใช้มีความแข็งแรงสามารถรับน้ าหนักได้ 

 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายระเบียบวาระ) 
 

ประธานในที่ประชุม มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้ามีโปรดยกมือ ค่ะ 
 

ที่ประชุม  - ไม่มี – 
 

เลขานุการสภาฯ  ตรวจนับองค์ประชุม อยู่จ านวน  11  คน ครบจ านวนองค์ประชุม  
ประธานในที่ประชุม ขอมติที่ประชุม  เรื่อง พิจารณาญัตติขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

ส านักปลัด ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือคะ่ 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ       จ านวน      10   เสียง  
ไม่เห็นชอบ    จ านวน       -     เสียง 
งดออกเสียง   จ านวน       1    เสียง  

   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ เรื่องการพิจารณาญัตติขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
   รายจ่ายส านักปลัด 
 

เวลา 12.00 นาฬิกา พักรับประทานอาหารกลางวัน 
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เวลา 13.00 นาฬิกา นางอุไรวรรณ  ปาลสาร ประธานในที่ประชุม ด าเนินการตามระเบียบวาระการ 
   ประชุมต่อ ดังนี้   
 

ประธานในที่ประชุม  ระเบียบวาระท่ี 5.5 การพิจารณาญัตติให้จ่ายเงินอุดหนุน ตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.
   2496 มาตรา 67 ทวิ 5.5.1 โครงการตามพระราชด าหริด้านสาธารณสุข  
   เชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียด ค่ะ  
 

นายวรวิทย์  พันธ์สวัสดิ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
ปลัดเทศบาล ปฎิบัติ กระผมขอให้ท่านประธานอนุญาตให้รักษาการผู้อ านวยการกองสาธารณสุข เป็นผู้  
หน้าที่นายกเทศมนตรีฯ  ชี้แจงในรายละเอียด ครับ 
 

ประธานในที่ประชุม  อนุญาต 

นางดอกไม้  ทองสัน เรียนท่านประธานสภาฯท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
รักษาการ ผอ.กองฯ ขออนุญาตน าเรียนชี้แจง ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว109 ลงวันที่ 

15 มกราคม 2561 เรื่อง แนวทางการด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขเพ่ิมเติม   และหนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0023.5/ว 34662 ลง
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560  เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าหริด้านสาธารณสุข  ตามหนังสือที่ มท 
0808.2/13693 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เลขที่ใบจัดสรร 7755/2561 
ล าดับที่ 25 เทศบาลต าบลล าน้ าพอง จ านวนเงินที่ได้รับการจัดสรร จ านวน 
260,000 บาท ในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 67 ทวิ  การจ่ายเงินตามมาตรา 67 (8) 
และการจ่ายเงินเพ่ือการลงทุน เทศบาลจะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
สภาเทศบาลและผู้ว่าราชการอนุมัติก่อน ดังนั้น จึงขอเห็นชอบสภาฯพิจารณาญัตติ 

 ให้จ่ายเงินอุดหนุน การด าเนินงานโครงการตามพระราชด าหริด้านสาธารณสุข 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายระเบียบวาระ) 

 

ประธานในที่ประชุม มีท่านสมาชิกท่านใด จะอภิปรายอีกหรือไม่ 
 เชิญท่านสุรสิทธิ์  แก้วกันยา  ค่ะ   
 

นายสุรสิทธิ์ แก้วกันยา เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ผมนายสุรสิทธิ์  แก้วกันยา สมาชิกสภาฯ เขต 2 สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ

แนวทางกิจกรรมในการใช้งบประมาณอย่างไรบ้าง ครับ 
 

ประธานในที่ประชุม เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงค่ะ 
 

นายวรวิทย์  พันธ์สวัสดิ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
ปลัดเทศบาล  ปฎิบัติ เดิมที่เราเคยตั้งคือเงินอุดหนุน อสม .ซึ่งได้ถูกยกเลิกไปแล้วแต่รายการนี้เป็นเงิน  
หน้าที่นายกเทศมนตรีฯ   อุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นกิจกรรมเก่ียวกับงานด้านสาธารณสุข โดย
   มีหนังสือสั่งการโดยตรงเพื่ออุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน แต่ในแนวทาง 
   ปฎิบัติจะต้องให้คณะกรรมการหมู่บ้าน ร่วมกับ อสม.ได้ประสานงานกันในการ  
   ด าเนินการตามกิจกรรมด้านสาธารณสุข ครับ  

 

ประธานในที่ประชุม มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายอีกหรือไม ่ถ้ามีโปรดยกมือ ค่ะ 
 

ที่ประชุม  - ไม่มี – 
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เลขานุการสภาฯ  ตรวจนับองค์ประชุม อยู่จ านวน  11  คน ครบจ านวนองค์ประชุม  
ประธานในที่ประชุม ขอมติที่ประชุม พิจารณาญัตติพิจารณาเห็นชอบให้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการ

พระราชด าริด้านสาธารณสุข ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือคะ่ 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ       จ านวน      10   เสียง  
ไม่เห็นชอบ    จ านวน       -     เสียง 
งดออกเสียง   จ านวน       1    เสียง  

   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ เรื่อง พิจารณาเห็นชอบให้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการ 
   พระราชด าริด้านสาธารณสุข กองสาธารณสุข  
 

ประธานในที่ประชุม  ระเบียบวาระท่ี 5.5 การพิจารณาญัตติให้จ่ายเงินอุดหนุน ตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.
   2496 มาตรา 67 ทวิ  5.5.2 โครงการสนับสนุนศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการ 
   ช่วยเหลือประชาชนฯ กองคลัง เชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียด ค่ะ  
 

นายวรวิทย์  พันธ์สวัสดิ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
ปลัดเทศบาล ปฎิบัติ กระผมขอให้ท่านประธานอนุญาตให้ผู้อ านวยการกองคลังเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด                 
หน้าที่นายกฯ   
 

ประธานในที่ประชุม  อนุญาต 

 

นางดวงใจ ส้านึกศักดิ์ศรี เรียนท่านประธานสภาฯท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ผอ.กองคลัง ตามท่ีกองคลังได้ตั้งเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการ

ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือใช้เป็น “สถานที่กลาง” 
“ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอน้ าพอง ที่ว่าการอ าเภอน้ าพอง”ต่อมา
อ าเภอได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลทรายมูล เป็นผู้ด าเนินการจัดหาแทน
สถานที่กลาง  จัดท าโครงการเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนศูนย์ปฎิบัติ
การร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน 
35,000 บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายระเบียบวาระ) 

 

ประธานในที่ประชุม มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายอีกหรือไม ่ถ้ามีโปรดยกมือ ค่ะ 
 

ที่ประชุม  - ไม่มี – 
 

เลขานุการสภาฯ  ตรวจนับองค์ประชุม อยู่จ านวน  11  คน ครบจ านวนองค์ประชุม  
ประธานในที่ประชุม ขอมติที่ประชุม พิจารณาญัตติพิจารณา เห็นชอบให้จ่ายเงินอุดหนุน โครงการ

สนับสนุนศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (กองคลัง) ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือค่ะ 

 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ       จ านวน      10   เสียง  
ไม่เห็นชอบ    จ านวน       -     เสียง 
งดออกเสียง   จ านวน       1    เสียง  

   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ เรื่อง พิจารณาเห็นชอบให้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการ 
   สนับสนุนศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง 
   ส่วนท้องถิ่น  
 

ประธานในที่ประชุม ระเบียบวาระท่ี 5.6 พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลล าน้ าพอง เรื่อง การ
ควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 เชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียด ค่ะ 
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นายวรวิทย์  พันธ์สวัสดิ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
ปลัดเทศบาล  ปฎิบัติ ในระเบียบวาระที่ 5.6 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์   
หน้าที่นายกฯ       หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 สืบเนื่องจากแนวทางการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ของ
   เทศบาลฯยังไม่มีความชัดเจน จึงได้มีแนวทางก าหนดให้ท้องถิ่นตราเทศบัญญัติว่า
   ด้วยการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ขึ้นมาเพ่ือใช้รองรับในการควบคุมการ
   เลี้ยงสัตว์ฯ ในรายละเอียดก่อนที่จะเข้าสู่การพิจารณา ผมขอนุญาตเสนอสภา 
   เทศบาล  ฯ อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว เนื่องจากไม่ใช่เทศบัญญัติว่าด้วย
   การเงิน ข้อ 45 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการระชุมสภา 
   ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2554 ให้พิจารณาสามวาระ
   รวดเดียว ทั้งรับหลักการ แปรญัตติ และลงมติ ครับ 
 

ประธานในที่ประชุม มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายอีกไหม ถ้ามีโปรดยกมือ ค่ะ 
 

ที่ประชุม  - ไม่มี – 
 

เลขานุการสภาฯ  ตรวจนับองค์ประชุม อยู่จ านวน  11  คน ครบจ านวนองค์ประชุม  
ประธานในที่ประชุม ขอมติที่ประชุม พิจารณาอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว ในการพิจารณาร่าง

เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 ท่านสมาชิกสภา
ฯท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้พิจารณาฯ โปรดยกมือคะ่ 

 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ       จ านวน      10   เสียง  
ไม่เห็นชอบ    จ านวน       -     เสียง 
งดออกเสียง   จ านวน       1    เสียง  

   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การ  
   ควบคุมการเลี้ยง หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561    
 

ประธานในที่ประชุม พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลล าน้ าพอง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 วาระท่ี 1 การรับหลักการ  เชิญผู้บริหารชี้แจง
รายละเอียด ค่ะ 

 

นายวรวิทย์  พันธ์สวัสดิ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
ปลัดเทศบาล  ปฎิบัติ ในระเบียบวาระที่ 5.6 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์   
หน้าที่นายกฯ       หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 วาระแรกการรับหลักการ ขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ 
            ผูร้ับผิดชอบไดช้ี้แจงรายละเอียดก่อนทีส่มาชิกสภาฯจะอภิปราย และรับหลักการ  

 

ประธานในที่ประชุม  อนุญาต   
 

นางสาวอรอาภา ทองใสย์ เรียนท่านประธานสภาฯท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
รก.แทน ผอ.กองส่งเสริม ในระเบียบวาระที่ 5.6 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุม 
การเกษตร  การเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561  ในวาระแรก การรับหลักการให้มีเทศ  
   บัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ เหตุผล เพื่อประโยชน์ในการ
   รักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนในท้องถิ่น หรือ
   เพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตว์ในเขตเทศบาลต าบลล าน้ าพอง ซึ่ง
   พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 ให้กระท าได้โดยการตราเป็นเทศบัญญัติ จึง
   ตราเทศบัญญัตินี้ตามร่างเทศบัญญัติ  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายระเบียบ
   วาระ)  
 

ประธานในที่ประชุม มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายอีกไหมคะ ถ้ามีโปรดยกมือ ค่ะ 
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ที่ประชุม  - ไม่มี – 
 

เลขานุการสภาฯ  ตรวจนับองค์ประชุม อยู่จ านวน  11  คน ครบจ านวนองค์ประชุม  
ประธานในที่ประชุม ขอมติที่ประชุม พิจารณาอนุมัติให้พิจารณาในวาระแรกการรับหลักการ ร่างเทศ

บัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 ท่านสมาชิกสภาฯ
ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือคะ่ 

 

มติที่ประชุม   เห็นชอบรับหลักการ       จ านวน      10   เสียง  
ไม่เห็นชอบ      จ านวน       -     เสียง  
งดออกเสียง     จ านวน       1    เสียง  

   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลล าน้ าพอง เรื่อง การ
   ควบคุมการเลี้ยง หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561  
 

ประธานในที่ประชุม การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลล าน้ าพอง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 วาระท่ี 2 การแปรญัตติ  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการระชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที2่) พ.ศ.2554 ข้อ45 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะ
พิจารณาเป็นสามวาระแต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะพิจารณาให้พิจารณาสามวาระรวด
เดียวก็ได้           
 ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้เมื่อที่
ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้วการพิจารณาวาระท่ี
สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาโดยให้ประธานสภาที่
ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ      
 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้และใน
การพิจารณาวาระท่ีสองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  

 

ประธานในที่ประชุม มีสมาชิกสภาฯท่านใดที่จะเสนอแปรญัตติหรือไม ่ถ้ามีโปรดยกมือ ค่ะ 
 

ที่ประชุม - ไม่มี  –  
 

ประธานในที่ประชุม เข้าสู่ระเบียบ วาระ 3 การลงมติ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลล าน้ าพอง เรื่อง การ
ควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 

 

เลขานุการสภาฯ  ตรวจนับองค์ประชุม อยู่จ านวน  11  คน ครบจ านวนองค์ประชุม  
ประธานในที่ประชุม ขอมติที่ประชุม พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลล าน้ าพอง เรื่อง การควบคุม

การเลี้ยง หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ       จ านวน      10   เสียง  
ไม่เห็นชอบ    จ านวน       -     เสียง 
งดออกเสียง   จ านวน       1    เสียง  

   ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลต าบลล าน้ าพอง  
   เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561   
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ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืนๆ  
 

ประธานในที่ประชุม - ไม่มี  –  
     

ประธานในที่ประชุม มีท่านใดที่จะเสนอและชี้แจงอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีดิฉันขอปิดการประชุม ขอขอบคุณค่ะ  
 

ปิดการประชุม            เวลา   15.30   นาฬิกา 

    
 

                                         (ลงชื่อ)  

  (นายค ายงค์  ประโภชนัง) 
  เลขานุการสภาฯ 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
      

คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลล าน้ าพอง สมัยสามัญสมัยที่2/2561 ครั้งที่ 2 
เมื่อวันที ่ 28  เดือน พฤษภาคม  2561  เรียบร้อยแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้องทุกประการ 

 
              
 

                   (ลงชื่อ)      ประธานกรรมการ 
     (นายธนากร  ลาลุด) 

       สมาชิกสภาเทศบาลต าบลล าน้ าพอง 
 
 

 

             (ลงชื่อ)                                  กรรมการ 

      (นายค ายงค์  ประโภชนัง) 
     สมาชิกสภาเทศบาลต าบลล าน้ าพอง 

 
 

 

                                            (ลงชื่อ)                                    กรรมการ 

        (นายสมพงษ ์  สีหาบุตร) 
        สมาชิกสภาเทศบาลต าบลล าน้ าพอง 

 
 
 
 

        



 

 

 

   

  


